



สารชุมชน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 เดือนตุลาคม 2563



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู่ดำ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ย่างเข้าสู่เดือนตุลาคมด้วยความชุ่มฉ่ำ ในรอบเดือนกันยายนที่ผ่านมาเป็นเดือนที่มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายซึ่งหยุดชะงักไปตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมหนึ่งที่จะไม่กล่าวถึงคงไม่ได้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) นั่นคือ กิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคณะสู่ความเป็นเลิศ เมื่อวันที่ 21- 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ อำเภอชะอวด จังหวัดสตูล ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมมาตรฐานการศึกษาตามแนวทาง EdPEX ซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) เข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ดังนั้น เพื่อพัฒนาตามแนวทางดังกล่าว คณะฯ จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อร่วมกันค้นหา 1) สมรรถนะหลักขององค์กรเป็นขีดความสามารถขององค์กรที่เป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้สถาบันบรรลุพันธกิจหรือสร้างรายได้เปรียบในการแข่งขัน 2) พื้นที่ชุมชนสำคัญเป็นพื้นที่หรือชุมชนที่องค์กรจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนดังกล่าวโดยใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กร และ 3) อัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะฯ เป็นคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตที่มีร่วมกันในหลักสูตร สาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการพัฒนาการวิจัย และ คณะกรรมการบริการวิชาการของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

จากการระดมความคิดเห็นผ่านการวิเคราะห์โอกาสเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ตามพันธกิจหลักของคณะฯ มีความคิดเห็นตรงกันเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของคณะฯ ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความเชี่ยวชาญด้านภาษา การบูรณาการศาสตร์ และชุมชน ดังนั้นสมรรถนะหลักของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ **“มีองค์ความรู้ความสามารถและเครือข่ายในการพัฒนาคน วิจัยนวัตกรรมและการบริการวิชาการเชิงบูรณาการศาสตร์ ความหลากหลายทางด้านภาษาและเครือข่ายชุมชน”** ในส่วนของพื้นที่ชุมชนสำคัญของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้กำหนดเป็น 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นพื้นที่ครอบคลุมทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน สอดคล้องและเป็นไปตามการกำหนดพื้นที่ของนโยบายการพัฒนาประเทศ และเป็นไปตามความต้องการของแหล่งทุนในการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการและงานบริการวิชาการ ทั้งนี้ คณะฯ มีนโยบายในการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ ภายใต้กรอบ **“หนึ่งหลักสูตร หนึ่งชุมชน”** เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมซึ่งเป็นการร่วมมือกับชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในการบูรณาการศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สำหรับอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ซึ่งมีความคิดเห็นร่วมกันว่านิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ควรเป็นผู้ **“รอบรู้ศาสตร์ ประื่องปราดภาษา”** หลังจากนั้นได้นำทสรุที่ได้จากการระดมความคิดเห็นในกิจกรรมดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ สมัยสามัญครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองตามที่เสนอ

สารฉบับนี้จึงเป็นการสร้างความตระหนักร่วมกันในชาวเราคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ถึงจุดร่วมเป้าหมายเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะชั้นนำด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของประเทศ ภายใต้คำนิยม **HUSO FAMILY** ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการหลอมรวมสมาชิกทุกคนในองค์กรแห่งนี้สู่เป้าหมายร่วมกัน **HUSO Family : Unity of Power, We walk together.**



HUSO FAMILY : UNITY OF POWER
WE WALK TOGETHER

Tel. +66(0)74317605

Fax. +66(0)74317606

www.huso.tsu.ac.th

E-mail : husotsu@gmail.com

www.facebook.com/huso.tsu

